

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN TRẢNG BÀNG - TÂY NINH

ĐÀO MỸ THANH

Thư viện huyện Trảng Bàng

Thư viện Trảng Bàng nằm ngay trung tâm thị trấn, chung quanh là trường THPT các cấp và cơ quan, ban, ngành trong huyện nên dễ thu hút bạn đọc. Thư viện được hình thành và hoạt động liên tục cho đến nay dù có những lúc thăng trầm của nó và đến hôm nay đã là 25 năm, từ vốn sách ban đầu do thư viện tỉnh và thư viện kết nghĩa Hà Tây tặng cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tạo nguồn kinh phí bổ sung và hoạt động, đến nay tổng số sách hiện có là 11.270 quyển sách các loại và 26 loại báo, tạp chí phục vụ bạn đọc hàng ngày. Bên cạnh, thư viện huyện còn được luân chuyển sách định kỳ từ thư viện tỉnh và sự hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn cũng như nguồn tài trợ sách của Bộ VHTT.

Những hoạt động cụ thể:

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, từ thực tiễn hoạt động đã giúp chúng tôi đúc kết được những kinh nghiệm quý báu trong tổ chức và hoạt động của mình, từ đó đã có những bước phát triển mới.

+ Triển khai và ứng dụng có hiệu quả việc xây dựng kho mở của thư viện, tính ưu việt của loại hình này là bạn đọc trực tiếp lựa chọn sách trên giá sách, sự tiếp cận của sách với bạn đọc gần gũi nhau hơn, tạo thêm một sự hứng thú khi đến thư viện.

+ Công tác phục vụ cung cấp thông tin cho các cuộc thi đạt chất lượng, thu hút bạn đọc đến tham khảo ngày càng nhiều hơn.

+ Làm tốt công tác luân chuyển sách cho hệ thống tủ sách cơ sở.

+ Tổ chức thi kể chuyện sách, đó em qua sách tìm hiểu về quê hương, đất nước và lịch sử đấu tranh, các vị anh hùng dân tộc để rèn luyện, giáo dục các em thành những con ngoan, trò giỏi luôn hướng về cội nguồn, mỗi đợt thi thu hút trên 700 em học sinh các trường về tham dự.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách với nhiều hình thức, bên cạnh thăm dò nhu cầu, thị hiếu độc giả và phân loại độc giả để đề ra kế hoạch phục vụ và bổ sung sách cho phù hợp.

+ Duy trì tốt thời gian mở cửa phục vụ độc giả 7 ngày/tuần. Việc cấp thẻ thư viện giảm bớt các thủ tục rườm rà. Những độc giả đến thư viện mượn đọc tại chỗ thư viện phục vụ không nhất thiết phải làm thẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sách báo đến với bạn đọc ngày càng nhiều hơn.

Bình quân mỗi ngày có trên 60 lượt bạn đọc đến thư viện. Ngoài nhu cầu đọc sách, báo độc giả đến tra cứu tài liệu, thông tin theo nhu cầu được nhanh chóng, thuận lợi không mất nhiều thời gian tra cứu tìm trên phích mục lục, đôi khi sách cần tìm đã có người mượn, lại phải tra tìm sách khác

- Thư viện luôn chọn lọc và thay đổi theo từng thời gian, giúp cho bạn đọc tiếp cận với nguồn sách báo và kích thích phòng trào đọc sách, báo trọng nhân dân. Minh

chúng cụ thể: - Những quyển sách như Nam Bộ thành đồng tổ quốc, Chiến thắng Tua Hai. Những dấu ấn của một thời hào hùng, Ba thế hệ xanh một chặng đường v.v... và gần đây nhất Đảng bộ huyện Trảng Bàng đã xuất bản quyển "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và quân dân Trảng Bàng anh hùng"; khi được phục vụ tại kho mở, các loại sách trên được đông đảo độc giả người lớn cũng như học sinh mượn đọc thường xuyên. Đó là một điều đáng mừng và mong mỏi của người làm công tác thư viện như chúng tôi. Thiết nghĩ, chỉ có kho mở thì các loại sách như nêu trên mới tiếp cận được với bạn đọc.

- Bên cạnh việc mở kho mở - tự chọn, thư viện cấp thẻ đọc, mượn không thu tiền thẻ để vận động các em thiếu nhi, học sinh đến với sách, báo được dễ dàng thuận lợi, và cấp thẻ đọc tập thể từ đó nhân rộng ra phong trào đọc sách trong nhân dân.

- Qua kinh nghiệm công tác, thư viện nhận thấy trước đây sách chỉ phục vụ chủ yếu cho CBCNV chứ không phục vụ trong nhân dân và không có cơ sở để quản lý sách, độc giả chỉ giới hạn, qua đó thư viện đã mạnh dạn đưa sách phục vụ rộng rãi trong nhân dân và giữ lại tiền thuê chân để quản lý sách, cùng với việc phục vụ sách tại kho mở đã giúp nhân dân dễ tiếp cận với sách báo hơn là phải tra tìm trên mục lục, với cách làm này độc giả tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh, thư viện cũng rất chú trọng đến việc phục vụ sách báo vùng nông thôn xã, đã tổ chức thêm nhiều hoạt động phong phú, cụ thể:

Một là: Tổ chức luân chuyển với các tủ sách ấp, Bưu

diện văn hóa, Nhà văn hóa mỗi đợt từ 80 đến 100 quyển sách các loại và tạp chí, thẻ mượn tập thể ở trường học cho giáo viên. Đến nay toàn huyện có 3 tủ sách ấp VH, 6 tủ sách bưu điện VH, 2 tủ sách nhà VH, tủ sách đồn biên phòng 855 và 3 thẻ điểm đọc tập thể ở xã. Trong quá trình luân chuyển, thư viện luôn lựa chọn sách phù hợp theo đặc điểm của từng địa phương, nhìn chung công tác này hiện nay tuy mới đạt kết quả bước đầu nhưng đã góp phần thực hiện NQ TW4 khóa VII, NQ TW5 khóa VIII, từng bước xây dựng, phát triển và lành mạnh hóa đời sống văn hóa ở nông thôn.

Hai là: Lập thẻ đọc tập thể ở xã do ban đọc thâm niên của thư viện đảm trách. Đây là việc làm mới thí điểm, chưa có kinh nghiệm, nếu tính đến nay thư viện đã là được 3 điểm ở xã.

Ba là: Thăm dò nhu cầu sở thích của độc giả và phân loại độc giả, ghi nhận các ý kiến, đề ra hướng phục vụ và bổ sung sách cho phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách dưới nhiều hình thức.

Do làm tốt được các khâu trên đây nên thư viện đạt được các hình thức cụ thể:

Năm 1999 độc giả đến thư viện là 42.730 lượt người và sách báo phục vụ là 243.360 lượt, đến năm 2000 độc giả đến thư viện là 44.920 lượt và sách báo phục vụ là 256.970 lượt. Ngoài ra tủ sách ở các cơ sở phục vụ được 26.789 lượt người xem, 80.200 lượt sách.